

## การเปิดแผนที่ชีวิต...ตนเอง

นำเสนอเมื่อ : 2 มี.ค. 2552

## การเปิดแผนที่ชีวิต

การเปิดแผนที่ชีวิตคืออะไร? แผนที่ก็เปรียบเสมือนเครื่อง

มือที่บอกทิศทางหรือนำทางสำหรับการเดินทางให้เราได้เดินทาง

จากจุดเริ่มต้น ไปสู่จุดหมายปลายทางได้สำเร็จ แผนที่ทำให้

เราได้อะไรต่างๆตลอดเส้นทางที่เราเดินว่า ตรงไหนเป็นหลุม

เป็นบ่อ บริเวณไหนเป็นแม่น้ำลำธาร, ขวงไหนเป็นเนินเขา ตรง

ไหนเป็นที่ราบ ที่ไหนเป็นป่าทึบและที่ตรงไหนเป็นที่ราบลุ่ม

เมื่อเรามีแผนที่ก็ทำให้เราเดินทางได้ไวและสะดวกขึ้น นี่คือ

แผนที่ที่วางไปที่เราใช้กัน ทุกคนมีแผนที่ก็จริงถ้าหากเราไม่ใช่

หรือใช้ไม่เป็นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย นอกจากการใช้แผนที่

ต่างๆไปแล้วก็ยังมิเช็มทิศ ไฟฉาย มีด เชือก ขลุ่ย ใช้ประกอบ

ในการเดินทางกันอีกเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ส่วนแผนที่ชีวิต

ของเราเองก็มีอย่างอื่นประกอบมากด้วยเช่นกัน การเดินทางชีวิต

ก็ไม่ได้อาจอย่างที่เราคิด มันมีอุปสรรคและปัจจัยต่างๆที่มาระ

ทบมากมาย ทั้งมองเห็นและมองไม่เห็น แผนที่ชีวิตในตัวของเรา

เรานี้มีตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้า ตลอดจนสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่

รอบๆตัวของเราด้วย ในตัวของเราจะมีรูปของรหัสต่างๆ

เช่น ลายมือ ลายเท้า ฝ่ามือสูง ลึกลับๆเป็นต้น ส่วนสิ่งที่

อยู่รอบๆตัวของเราได้แก่ สีต่างๆ อาหาร ของใช้ ตัวอักษร

ตัวเลข เสื้อผ้า รถยนต์เป็นต้น ส่วนที่เหลือก็เป็นอิทธิพลของ

ธรรมชาติเช่น วัน เวลา ดวงดาวและจักรวาลเป็นต้น สิ่ง

เหล่านี้ทำให้เกิดวิชาศาสตร์และศิลป์ต่างๆมากมายแขนงที่

เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้(โหราศาสตร์) ศาสตร์ไหนจะแม่นยำถูก

ต้องมากน้อยเพียงใด ก็อยู่ที่ว่าศาสตร์ในแขนงไหนจะมีการสะสม

ข้อมูลในเชิงสถิติของความเป็นจริงที่ถ่ายทอดกันมาในอดีตจนถึง

ปัจจุบันยาวนานแค่ไหนและมากสักเพียงใด อาจจะมีการประยุกต์

ผสมผสานกับศาสตร์สาขาหรือแขนงอื่นๆเพื่อความแม่นยำและถูก

ต้องมากขึ้น ศาสตร์เหล่านี้จะไม่มีการหยุดนิ่ง จะพัฒนาตัวของเรา

มันเองอยู่ตลอดเวลาไปตามกาลเวลาและยุคสมัยของมนุษย์

ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนก็ตาม เป้าหมายของศาสตร์เหล่านี้ก็คือ

ให้รู้ถึงวิถีทางของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เพื่อจะได้หลบภัย

แก้ไขป้องกัน จากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นใน

วันข้างหน้า รหัสแผนที่ในตัวของเราบอกอะไรให้เราได้รับรู้อะไร

มายไม่รู้อะไรเลยบอกกันดูว่า คนหนึ่งรู้อะไรทุกอย่างเกี่ยว

กับตัวตนเองทั้งทางโลกและทางธรรม(ธรรมชาติ) แต่อีก

คนกลับไม่รู้อะไรเลยปล่อยให้ชีวิตเดินไปตามวิถีทางของมันหรือ

ปล่อยให้ตามชะตาแล้วแต่ฟ้าจะลิขิตหรือปล่อยให้ตามกรรม ใน

สังคมโลกมนุษย์ใคร่จะมีความอยุ่รอดและมีความสุขมากกว่ากัน

ศาสตร์เหล่านี้จะเอามาใช้กับคนที่ปฏิบัติตามหลักการของการ

ปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาแล้ว ผลของมันจะมีค่าเป็นศูนย์หรือไม่

ตรงหรือไข่มิได้ เพราะถือว่าชีวิตของคนที่ได้รับมีการเปลี่ยนแปลง

แปลงแก้ไข(อยู่เหนือดวง) จะใช้ได้กับคนที่ไม่เปลี่ยนแปลง

แก้ไขคือปล่อยให้ไปตามกรรมหรือชะตาฟ้าลิขิตนั้นแหละ

ลองหันกลับมาดูตัวของเราซิว่าเราเป็นคนที่มีกฎเปลี่ยนแปลง

แก้ไขแล้วหรือว่ายังมีคนหลายประเภทที่เข้ามาพบอาจารย์

ฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่จึงเป็นมากกว่าครูเป็นนักพยากรณ์ ที่

ให้คำหรือทำการพยากรณ์อย่างเดียว .....